

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

BM – ถ้า break out ... เขาว่าดี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจั่วห้ว...

จริงๆ ไม่ใช่สัจจั่วห้วที่เกี่ยวกับหุ้น BM นะครับ จะเกี่ยวกับภาพตลาด หรือ SET Index เสียมากกว่า เพราะว่าถ้าเป็น BM นั้น เราจะถือว่า break out แนวด้านทางโครงสร้างมาแล้ว นั่นแปลว่า แนวโน้มอยู่ในทางขึ้นอย่างชัดเจน ยิ่งไงก็น่าจะได้อยู่ก่อนแล้ว... แต่เรื่องที่จั่วห้ว หมายถึง ตลาด หรือ SET Index ยิ่งไง ตรงไหนที่น่าจับตา โดยอย่างที่เหนือเมฆได้กล่าวไว้ใน Live ว่า ถ้ารอบนี้ SET Index จะขึ้นผ่าน 1680 ให้ได้จริงๆ ก็ต้องมองกลุ่มใหญ่ๆ อย่างหุ้นกลุ่มธนาคาร และที่เด่นๆ หน่อย จนเหนือเมฆดูแล้วว่าเข้าตาจริงๆ ก็ชอบ BBL และถ้าตลาดจะไปอย่างแข็งแกร่ง ถ้ามีกลุ่มพลังงานตัวใหญ่ๆ มาช่วยอีกแรง ไม่ว่าจะเป็น PTTEP ที่ดีแล้ว ก็ยังต้องจับตา PTT ไปด้วยเช่นกัน... ส่วนตัวใหญ่ๆ ตัวอื่นๆ ก็มีน่าสนใจอยู่บ้าง ก็อย่างเช่น GULF ก็ถือว่าไม่เลว และก็ยังมึ TCAP ก็ยังน่าจะพอไปได้... แต่เอาจริงๆ นะ หลายนๆ ท่านอาจจะมองว่าหุ้นที่กล่าวมานี้ อยู่ในระดับสูงๆ พอสมควรแล้วทั้งนั้น จะไปได้อีกสักเท่าไรกันเชียว ดีไม่ดี ขึ้นแล้วเกิดทั้งดิ่งลงมาแรงๆ ก็คงกลายเป็นว่า จะทำให้ SET Index จะยืนระดับ 1680 ไม่ได้เอาหนา ซึ่งเรื่องของระดับ 1680 นั้น เหนือเมฆคงไม่ต้องกล่าวอะไรมากแล้วกระมัง ยิ่งถ้าดูใน Live บ่อยๆ ก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าระดับ 1680 มีความสำคัญอย่างไร ซึ่งถ้าจะไม่ผ่านจริงๆ จะต้องยังไปถึงจะเข้าขึ้นต้องเผื่อระวัง เรียกว่าในระยะนี้ การแกว่งตัวของตลาด มีกรอบการแกว่งตัวที่เหมือนๆ ใกล้เคียงๆ จะเลือกทางแล้วละ... 1680 ยืนได้จริงๆ เมื่อไหร่ เราก็น่าจะมองทางดีตามแนวโน้ม แต่จุดต่ำ ที่ต่ำกว่า 1620 เมื่อไหร่ นั้น ต้องระวังตัวกันล่ะ

ดูตามเกม...

การจะหวังในเกมยาวๆ ก็ยังพอได้ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เป็นหุ้นเล็ก ๆ การเล่นอาจจะอยู่ในผู้เล่นกลุ่มใหญ่ๆ บางกลุ่มหรือบางคน ดังนั้น ก็ต้องเผื่อทางหนีไว้ด้วยเสมอ

แนวรับ : ... 5.60-5.40 และต้องไม่ต่ำกว่า 5.20 ดีที่สุด

เป้าหมาย : ... 7.50-8.00 เป็นการคาดหวังรอบการแกว่งกำไร

Price Chart...(BM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BM... จากการ break out แนวด้านใต้โครงสร้างหลักๆ ก็ยืนยันการเป็นขาขึ้นได้อย่างชัดเจน ส่วนรูปแบบของแนวโน้มที่น่าสนใจจริงๆ แล้วนั้น จะมาจากการอ่านภาพของเส้น MA. ในระยะกลางและยาว หรือ เรียกว่า อ่านจากเส้น 3 เดือน และ MA20days จะได้ว่า แนวโน้มการขึ้นระลอกใหม่ หลังจากการพักตัวมาแล้วสักกระยะหนึ่ง ยังน่าจะเหลือระยะทางอีกพอสมควร หรือเรียกว่า จากการตั้งขึ้นมาจากระดับ 4.5-5.0 นั้น ยังเป็นแค่ต้นๆ แนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่... แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องเผื่อทางหนีไว้ด้วย ถ้าจะเอาสุดๆ เลยนั้น ต้องไม่ต่ำกว่า 5.00 แต่ถ้า ปลอดภัยๆ หน่อย อย่างหลุ่ 5.20 ลงมาก่อนจะดีกว่า (ผ่านมาแล้ว ก็ต้องยืนให้ได้)